

Tuần Cử Nhật

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

với

Ca Tiếp Liên

(10-18 tháng Năm 2024)



Ca Tiếp Liên

*Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bản, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lâm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều như bản, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cõi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bầy nguôn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
Amen. Alleluia.*

Tuần Cử Nhật chuẩn bị Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến!” là lời kinh của Giáo hội trong chín ngày từ Lễ Thăng Thiên đến Lễ Ngũ Tuần. Cùng với Đức Maria và các tông đồ, Giáo hội kiên trì “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1,14), để Thần Khí Thiên Chúa ngự đến như Lễ Hiện Xuống đầu tiên:

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ủa vào đây cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1-4).

Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội. Nhờ Ngài, Giáo Hội được hình thành và được đổi mới. Với ước nguyện canh tân này, Giáo Hoàng Lêo XIII cách đây hơn 100 năm đã cho áp dụng Tuần Cử Nhật trước lễ Hiện Xuống, như một lời cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần của toàn thể Giáo hội.

Ca Tiếp liên Lễ Hiện Xuống

Ca tiếp liên¹ là một bài hát phụng vụ trước bài Tin Mừng, được hình thành vào thời Trung Cổ từ lời tung hô Halleluia. Các bài ca Tiếp liên ngày nay vẫn còn được hát trong Lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và Lễ Kính Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ (“Stabat Mater”).

Ca Tiếp liên lễ Hiện Xuống “Veni Sancte Spiritus” có từ khoảng năm 1200, và được cho là sáng tác của Đức Hồng Y Stephen Langton, Tổng Giám mục Canterbury/Anh quốc. Cho đến ngày nay, lời ca này là một phần không thể thiếu trong phụng vụ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống. Được hát thông thường sau Bài đọc thứ hai, trước Halleluia.

Mười khổ thơ của Ca Tiếp liên là lời cầu nguyện sốt sắng, xin Chúa Thánh Thần ngự vào mỗi trái tim, vào Hội Thánh và toàn thể giới.

¹ Sequens = La-tinh: theo sau.

Lời cầu xin Thần Khí

Chúa Thánh Thần tỏ mình trong những hoạt động đa dạng của Ngài. Nơi các ơn phúc chúng ta nhận ra Đấng ban tặng. Thánh Thần trao tặng chính mình trong những ân sủng. Ngài không phải là một “cái gì đó”, mà là Ngôi Ba Thiên Chúa trong Mầu nhiệm Ba Ngôi - tức là một “Ai Đó”, Đấng muốn được ngỏ lời trong cầu nguyện như Chúa Cha và Chúa Con.

Chúa Thánh Thần thỏa đáp điều mỗi người cần đến: Ngài ban cho kẻ này sự mát dịu, người khác lại sự ấm áp. Chúng ta hãy khát mong sự xuất hiện của Thần Khí! Hãy để Thần Khí hoạt động theo như ý Ngài và theo cách của Ngài! Và hãy cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!”

Nếu chúng ta không thấy các tác động của Thần Khí nơi mình, thì câu hỏi đầu tiên là liệu chúng ta đã thật lòng mời Ngài đến chưa. Càng cởi mở thì Thần Khí Chúa càng có thể đến. Bên cạnh việc cầu xin, chính chúng ta cần trở thành một lời kinh: tức là thừa nhận sự nghèo khó và sự bất lực, được tỏ lộ nơi thái độ khiêm tốn, cởi mở và sẵn sàng đón nhận của mình. Chúng ta phải trở thành những người cầu xin bằng cả con người mình, để Thánh Thần có thể đến.

Chúa Thánh Thần và việc Tân Phúc âm hóa

Hội thánh đang được đổi mới, khi mỗi cá nhân trong đó có niềm tin sâu sắc hơn vào Thiên Chúa. Thánh Thần kiến tạo niềm tin này nơi chúng ta. Ngài thiết lập trong chúng ta mối liên hệ sống động với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài ban cho sự chắc chắn rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và Ngài làm cho chính chúng ta trở thành những người biết yêu thương.

Hãy để cho Thánh Thần soi sáng, để chúng ta có thể làm chứng cho mối tương quan mật thiết này với Thiên Chúa. Và nhờ đó, những người khác cũng sẽ tìm đến với niềm tin này. Một cuộc Tân Phúc Âm hóa đi chung với một cuộc xuất hiện mới của Thần Khí: “Ngọn lửa Lễ Hiện Xuống, tác động của Chúa Thánh Thần, luôn phóng thích những sức mạnh mới cho sứ vụ, những cách thức mới để loan báo sứ điệp cứu độ, lòng can đảm mới để truyền giáo” (Giáo hoàng Phanxicô, ngày 22 tháng 5 năm 2013).

Chương trình cầu nguyện

1. Dấu Thánh Giá
2. Ca Tiếp liên
3. Suy niệm về một lời của Ca tiếp liên
4. Lời nguyện
5. Bài hát về Chúa Thánh Thần
6. Kết thúc

(Ngày thứ chín kết thúc Tuần Cửu Nhật với *Lời nguyện tận hiến cho Chúa Thánh Thần*, trang 33)

Ngày thứ nhất (10.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Tại sao chúng ta cầu xin “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!”, khi chúng ta đã lãnh nhận Ngài trong phép rửa và phép thêm sức rồi? Trong hai bí tích này, Chúa Thánh Thần đã bước vào bên trong tâm hồn chúng ta và ở lại liên tục nơi chúng ta. “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16).

Chúa Thánh Thần không đến một lần cho mãi mãi, nhưng luôn mới mẻ, sâu sắc hơn và khác biệt. Mỗi lần tuôn đổ Thánh Thần đều mang lại điều gì đó tươi mới và đầy thách đố. Thánh Thần “không ngừng canh tân và làm cho Giáo hội luôn tươi trẻ” qua việc Ngài liên tục đến.² Vậy, thử hỏi chúng ta có thực lòng mong đợi, có để Thánh Thần thực hiện nơi ta những điều mới lạ đó không? Có tính với điều đó không?

² Xem: Công đồng Vatican II, Lumen Gentium 4.

Và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Mọi người đều có lần trải qua một đêm tối của đức tin, người dài kẻ ngắn. Thần Khí của Thiên Chúa phá vỡ sự vô nghĩa và mất phương hướng, xua tan sự ngu dốt, nhầm lẫn, và mang lại cái nhìn rõ ràng về Thiên Chúa, con người và vạn vật. Thánh Thần mang lại cho tôi một triển vọng, một tầm nhìn. Ngài là “Thần Khí của đức tin” (x. 2 Cr 4,13), Đấng luôn ban ân sủng cho tôi để tôi có thể đạt đến đức tin sâu sắc. Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội, để Giáo hội như một người mẹ dẫn dắt con cái mình đến với ánh sáng đức tin.

“Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1 Ga 1,5). Nếu Chúa Cha là nguồn ánh sáng thì Chúa Con chính là ánh sáng - “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Khi đó, Chúa Thánh Thần là tia sáng chiếu vào chúng ta và làm cho chúng ta thấy được. Thánh Thần của Thiên Chúa chạm đến trái tim, tinh thần và tâm hồn và làm cho chúng trở nên tươi sáng.

Thánh Thần là nguồn cảm hứng. Trong nhiều bức tranh, Thần Khí Chúa được miêu tả như một con chim bồ câu bay từ trên cao xuống và thì thầm điều gì đó vào tai một vị thánh, chẳng hạn như nơi Giáo hoàng Gregory Cả hay nơi thánh nữ Hildegard xứ Bingen /Đức v.v. ... “Chúa Thánh Thần phải là Đấng hướng dẫn tối cao của con người, là ánh sáng của tinh thần con người³”. Chúng ta hãy cầu xin ánh sáng này từ trên cao.

4. Lời nguyện

Cầu nguyện cho việc canh tân Giáo Hội

X⁴: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến*

- Xin đến với Giáo hội Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

³ Gioan Phaolô II, *Dominum et Vivificantem* 6.

⁴ X: Xướng; Đ: Đáp.

X: - Xin đổi mới trong con và trong tất cả mọi người ân sủng của Bí tích Rửa tội và Thêm sức.

- Xin tỏ cho chúng con nhận biết Ngài như là Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con.

- Xin dẫn chúng con từ những đêm đen sang miền ánh sáng.

- Xin truyền cảm hứng cho suy nghĩ và cảm giác của chúng con.

- Xin làm cho tâm hồn chúng con luôn tươi sáng.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân Giáo hội. Xin Ngài soi sáng các giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu. Xin Thần Khí tốt lành làm cho mọi người trong cộng đoàn/giáo xứ của chúng con nhận ra và yêu mến Chúa ngày càng mãnh liệt hơn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ hai (11.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Hãy đến, người yêu thương tất cả những người nghèo

Nếu bị bỏ mặc một mình thì chúng ta là những sinh vật thiếu thốn và phụ thuộc. Không sự giàu có của cải vật chất nào có thể bù đắp được các giới hạn của con người chúng ta. Thần Khí Chúa ban sự phong phú thiêng liêng ở đây: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Người nghèo có được mọi sự là nhờ Chúa Thánh Thần - tức là có Nước Trời.

Đó chính là mục đích chúng ta cần đeo đuổi; còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho thêm (Mt 6,33). Tôi thiếu tài ăn nói, công việc khiến tôi choáng ngợp, hay thiếu can đảm để hành động? Thần Khí sẽ ban cho những gì tôi cần đến vào thời điểm này. Nhưng trên hết, sự trợ giúp của Thánh Thần được bảo đảm trong việc làm chứng cho niềm tin:

“Ngày nay cũng như buổi đầu của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần hoạt động trong mỗi nhà truyền giảng Tin Mừng, nếu họ để Ngài chiếm hữu và hướng dẫn, Ngài đặt nơi môi miệng họ những lời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng thời sửa soạn tâm hồn của những người nghe để họ mở rộng đón nhận Tin Mừng và nước trời đang được loan báo.”⁵

⁵ Phaolô VI, *Evangelii Nuntiandi* 75.

Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Quà tặng của Thần Khí là các tài năng và các đặc sủng. Tuy nhiên, món quà tuyệt vời nhất là chính Ngôi Ba Thiên Chúa: “Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13). Thiên Chúa không ban tặng một điều gì đó, mà trao ban chính mình. Thiên Chúa là một món quà qua Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, Thánh Thần là món quà cần thiết duy nhất vì nó kết nối con người với Thiên Chúa. Còn mọi thứ khác đều là những hồng ân bổ sung.

Thánh Thần có thể tỏ mình nơi sự “khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11,2); hoặc nơi các ơn “phục vụ, dạy bảo, khuyên răn, phân phát, chủ tọa, làm việc bác ái”. Sự đa dạng của tài năng nơi con người là ơn ban của Thần Khí. Người tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung: kẻ có ơn khôn ngoan để giảng dạy, ơn hiểu biết để trình bày. Người khác “thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ” (1Cr 12, 7-10).

Ơn phúc là tài năng được Thần Khí phân ban, mỗi người theo một cách, nhưng không ai ra về tay trắng. Chúng ta nên sử dụng các ân sủng của Thánh Thần ban cho để xây dựng Hội thánh.

Hãy đến, người sẽ thấp sáng mọi trái tim

Khi tâm hồn bùng cháy vì được tràn đầy Thần Khí Chúa, và được trang bị với những ân sủng của Ngài, chúng ta sẽ được nhận ra bởi những người xung quanh. “Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cr 3,3).

Thánh Thần hoạt động trong chúng ta và làm cho chúng ta tỏa sáng, nói năng và làm việc, để minh chứng hùng hồn cho Chúa Kitô.

4. Lời nguyện

Cầu nguyện xin các ơn Chúa Thánh Thần

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin trợ giúp chúng con trong những yêu cầu.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

X: - Xin đặt lời của Ngài vào miệng lưỡi chúng con.

- Xin ban cho con và mọi người các ơn thiêng muôn loại.

- Xin làm cho con sẵn sàng phục vụ người khác.

- Xin đốt cháy trái tim chúng con bằng ngọn lửa của Ngài.

- Xin làm cho chúng con lan tỏa tình yêu của Chúa.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ân sủng để xây dựng Giáo hội. Xin Ngài giúp chúng con trở thành những chứng nhân của Tin Mừng; và xin Ngài mở rộng trái tim của mọi người, để họ tìm kiếm Chúa và tìm thấy Chúa trong niềm vui. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ ba (12.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin ngự đến

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Lạy Đấng an ủi tuyệt vời

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Thánh Thần là “Paraclete”, tiếng hi-lạp có nghĩa là “người bảo trợ/ nhà biện hộ”. Nghĩa là Thánh Thần giúp đỡ, an ủi và hỗ trợ hoặc cố vấn pháp lý - là Đấng mà tôi có thể kêu gọi về phía mình để giúp đỡ tôi. Ngài là “Đấng an ủi tuyệt vời”, vì không ai có khả năng tiếp cận trực tiếp với các cảm xúc như Chúa Thánh Thần. “Ngài tìm mọi cách và mọi phương tiện để an ủi, Ngài có những kiểu quan tâm vượt xa sự dịu dàng và khéo léo của tình yêu con người” (Alfred Delp).

Thánh Thần an ủi bằng cách thay đổi thực sự hoàn cảnh bất lợi, hoặc ban sức mạnh để giải quyết một tình huống cụ thể. Đấng An Ủi đích thực chỉ cho thấy rằng những đau khổ của tôi/chúng ta không phải là vô ích. Ngài để cho tôi nhận ra một ý nghĩa, bằng cách đặt nó vào một liên hệ cao rộng hơn. Như vậy, tôi được củng cố và dựng giậy từ bên trong nội tâm.

Là khách trọ hiền lương của tâm hồn

Chúa Thánh Thần là „khách” vì chúng ta không có quyền trên Ngài. Thần Khí thì như gió: “muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8), và các tác động của nó không thể lên kế hoạch trước hoặc tiên đoán được. Thánh Thần làm chúng ta ngạc nhiên với niềm vui của Ngài. Tuy nhiên, những “chuyến thăm” của

Thần Khí thường bị ẩn giấu trước ý thức và cảm xúc. Chỉ sau này khi nhìn lại, người ta mới thấy rõ rằng Ngài đã ở đó: chẳng hạn như trong một cuộc trò chuyện mà bất ngờ tôi nhận ra một ý nghĩa của một sự việc, hoặc trong một tình huống khó khăn đột nhiên có kết quả tốt.

Điều thú vị là chúng ta tuyên xưng “Cha chúng con ở trên trời” và “Chúa Giêsu Kitô của chúng ta”, nhưng không nói “Chúa Thánh Thần *của chúng ta*”. Bởi vì chúng ta không sở hữu Ngài, nhưng Thánh Thần sở hữu chúng ta.

Thần Khí không phải là kẻ đột nhập, nhưng Ngài lịch sự chờ đợi cho đến khi được mời vào. Trong mọi việc Ngài làm, Ngài không phô trương. Nếu Ngài không được chờ đợi và đón tiếp, thì Ngài thường không hành động, không làm gì cả. Nhưng khi được chào đón như một vị khách, Thần Khí trao ban niềm vui thực sự cho tâm hồn.

Là Đấng uỷ lạo dịu dàng

Nhu cầu được hỗ trợ thường rất lớn, nhất là khi con người phải đối diện với các khủng hoảng trong đời. Có một sự sáng khoái và sức mạnh bên trong chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đem đến. “Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn; trên dòng dõi người, Ta sẽ đổ thần khí, trên con cháu người, Ta ban muôn phúc lành“ (Is 44,3). Thần Khí thì giống như một ly nước mát trong cơn khát của sa mạc nóng: Ngài làm dịu cơn khát về ý nghĩa, sự an toàn, tình yêu và việc được chấp nhận.

Ngài ban sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin, thậm chí còn đổ đầy chúng ta bằng niềm vui thầm lặng, cả nơi tự bản thân không có lý do để vui mừng. Điều này có thể là một lời an ủi được tìm thấy trong Kinh Thánh hoặc trong lúc cầu nguyện, nhưng cũng có thể là trong một lời nói tử tế của một người nào đó. Các bí tích là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi con người đón nhận các ân sủng bổ dưỡng tâm hồn, nhưng không nhất thiết dựa vào các cảm xúc được ghi nhận.

4. Lời nguyện

Cầu xin sự an ủi và tăng sức

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin hãy là bạn, người đồng hành và cố vấn của con/chúng con.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

X: - Xin an ủi chúng con trong mọi khổ đau.

- Xin chiêm hữu trọn vẹn Giáo hội của Ngài.

- Xin làm cho lòng chúng con vui sướng với sự hiện diện của Ngài.

- Xin làm mới và hồi sinh những ai đã trở nên mệt mỏi.

- Xin hãy vực chúng con dậy mỗi khi ngã gục.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi và ban sức mạnh cho chúng con, làm cho chúng con mạnh mẽ trong đức tin. Xin Ngài nắm quyền trên toàn sự sống chúng con, để đời chúng con được Ngài hỗ trợ, và để chúng con có thể hỗ trợ những người khác. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ tư (13.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cứ săn đuổi hết điều này sang điều khác. Các đòi hỏi trong công việc, gia đình và trường học có khi thật quá nhiều. Thánh Thần muốn để chúng ta tìm thấy chút nghỉ ngơi. Ngài làm tươi mới tâm trí bị đòi hỏi quá sức và những ý nghĩ gây mệt mỏi. Ngài cất đi những suy tư tiêu cực và lo lắng.

„Từ bên trong, sự yên tĩnh này sẽ lớn lên trong chúng ta, và đưa chúng ta ra khỏi sự hồi hải và săn lùng; cho dù chúng ta còn phải giữ mọi ràng buộc và tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ như trước. Đó là bản chất của Thần Khí khi hòa mình vào giữa các tạo vật, cùng sống cuộc sống của chúng. Và ở nơi sự khốn khổ đè nặng nhất, thì Ngài để cho nhận ra và cảm nghiệm được cách mạnh mẽ một Thiên Chúa như là Đấng cứu giúp và chữa lành.

Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta đạt được nhân đức cao cả là sự bền bỉ. Mạnh mẽ hơn trong tinh thần và trong Chúa Thánh Thần, vượt trội hơn và chắc hơn sự bất an đến từ việc truy đuổi không ngừng nghỉ. Ngài ban cho chúng ta sự ưu việt của tự do và sự viên mãn thâm lặng, những gì trợ giúp chúng ta để không bao giờ kiệt sức. Và cho dù chúng ta có thường xuyên nghĩ mình đã xong đời, thì lời kêu gọi mới sẽ tìm thấy chúng ta không chỉ trong tư thế sẵn lòng, mà còn có khả năng hành động nhân danh Chúa” (Alfred Delp).

Tươi gội chỗ khô khan, sưởi ấm chỗ lạnh lùng

Đường như có sự tương phản ở đây. Thần Khí Chúa ban sự tươi mát hay sự ấm áp? Câu trả lời là: tùy theo nhu cầu của mỗi người! Một đặc tính của Thánh Thần là “tính linh hoạt” của Ngài. Thánh Thần ban cho mỗi người chính xác những gì người đó cần vào một thời điểm nhất định: sự ấm áp cho người này, sự tươi mát cho người kia. Ai nổi nóng, người đó được Thánh Thần nhắc nhở phải bình tĩnh. Ngài sẽ “đốt cháy” những ai thiếu lửa trong tình yêu. Chúa Thánh Thần cân bằng những thái cực của chúng ta.

Là niềm an ủi trong lúc lệ rơi

Có ai lại không muốn có một người bạn trung thành luôn ở bên khi cần đến? Chúa Thánh Thần là “người bạn tâm hồn” này. Ngài truyền ban sự an ủi và bình yên. Một lời cầu trên đầu xức cho bệnh nhân có nội dung như vậy: “Lạy Chúa là Cha yêu thương, Ngài mang lại sự chữa lành cho người bệnh, qua Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của chúng con, những người đang tin tưởng cầu xin, và xin sai Chúa Thánh Thần - người bạn và người giúp đỡ con người - đến trên đầu này, mà thiên nhiên ban tặng cho chúng con, để phục vụ các nhu cầu của con người.”

Chúa Thánh Thần là bạn và là Đấng trợ giúp trong bệnh tật, yếu đuối và lúc lâm chung. Cuối cùng, Người đánh thức chúng ta sống lại từ cõi chết: “Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Gal 6,8).

4 Lời nguyện

Cầu nguyện xin bình an

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin ban cho con và mọi người sự nghỉ ngơi và bình yên trong tâm hồn.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

X: - Xin ban cho chúng con sức chịu đựng và sự kiên trì.

- Xin làm cho Giáo hội của Chúa biết sẵn sàng bước theo Chúa một cách mới mẻ.
- Xin Chúa an ủi chúng con trong mọi nỗi buồn sầu và đau khổ.
- Xin Chúa nâng đỡ người bệnh và gần gũi những người hấp hối.
- Xin Chúa dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng con sự bình an trong tâm hồn. Xin ở gần chúng con trong mọi cơn gian nan khôn khó. Xin Ngài vực dậy chúng con và giúp chúng con biết dẫn thân cho người khác. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ năm (14.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc

“Lịch sử những điên rồ của con người là lịch sử của những trái tim chưa được khai sáng” (Alfred Delp). Nếu không có ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ luôn rơi vào những lỗi lầm, những điều ngu ngốc tương tự và quay lưng lại với Chúa. Hỡi khi nào tôi/chúng ta sẽ học được bài học của mình?

Một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần là “ơn hiểu biết” (Is 11,2). Mọi mặt khải đều đến từ Ngài. Vì vậy, nếu thiếu sự khai sáng, thì lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần sẽ là lựa chọn hiển nhiên. Thánh Thần sẽ làm cho những gì chúng ta không thể hiểu được trở nên dễ hiểu. Ngài sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, nơi mà sự ngờ vực và sự thật nửa vời làm tối tăm các mối quan hệ: “Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật” (1 Ga 5,6).

Xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài

Đồ tràn đầy con người là điều mà Thần Khí đã luôn thực hiện, như được nói đến trong Cựu Ước: “Ông Giôsuê đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay trên ông” (Đnl 34,9). Đặc biệt là vào Lễ Ngũ Tuần, khi bỗng nhiên “từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,2).

Banaba được “đầy ơn Thánh Thần và lòng tin” (Cv 11,24). Thư Êphêô nhắc nhở các tín hữu: “Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng” (Ep 5,19). Điều này tương ứng với sự tuôn đổ từ Chúa Thánh Thần được nói đến: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Ơn của Thần Khí trong một người tỏ hiện rõ trên diện mạo người ấy. Có khi mạnh mẽ đến nỗi không ai dám lại gần, như ông Môsê sau cuộc gặp gỡ Thiên Chúa: “Khi xuống núi, ông Môsê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa” (Xh 34,29). Nói vậy, người ta sẽ nhận ra nơi những người cầu nguyện, họ là đứa con của Thần Khí nào.

“Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1Cr 2,10). Ngài chạm tới đáy tâm hồn và đổ đầy vào đó niềm tin, hy vọng và tình yêu. Thực tế là tất cả mọi người đều có sự thiếu hụt ở đây, cho dù chúng ta đã nhận được niềm tin cơ bản, chút tự tin và nhiều tình cảm từ những người khác trong cuộc sống của mình. Điều gì chúng ta không thể trao cho nhau, thì Thánh Thần sẽ ban cho. Ngài len lỏi vào mọi góc khuất trong trái tim con người.

“Chúng ta nhận biết nơi tặng phẩm đức tin của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên được phú ban, một Tình yêu lớn lao được trao hiến, một Lời tốt lành được nói cho chúng ta, và khi chúng ta đón nhận lời đó, chính là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời đã thành xác phàm, Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, thấp sáng con đường chúng ta hướng tới tương lai và làm cho chúng ta có thể vui tươi tiến tới theo con đường đó trên đôi cánh của hy vọng.”⁶

4 Lời nguyện

Cầu xin cho đức tin sâu sắc

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin Ngài xóa tan những nghi ngờ về đức tin của chúng con.

⁶ Thông Điệp Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin), Nr. 7 - ĐGH Phanxicô (29-06-2013).

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống.*

X: - Xin Ngài đến với những mối quan hệ gặp khó khăn.

- Xin đổ tràn đầy chính Chúa cho Giáo hội.

- Xin đổ vào trong chúng con tình yêu Chúa Cha và Chúa Giêsu.

- Xin thỏa mãn sự khao khát được chấp nhận và được an toàn của chúng con.

- Xin mang lại cho tất cả những người tìm kiếm Chúa niềm tin, hy vọng và tình yêu.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng giúp chúng con đón nhận đức tin. Xin soi sáng và dẫn chúng con vào mỗi quan hệ sâu sắc và mật thiết hơn với Chúa. Xin Ngài đổ đầy chúng con bằng sự hiện diện của Ngài, để người khác có thể đọc thấy nơi chúng con, rằng Chúa yêu chúng con đến nhường nào. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ sáu (15.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Nếu không có Chúa trợ phù

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Nếu không có Chúa trợ phù ...

Giáo hội cầu nguyện trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.” Chúa Thánh Thần là Thần sáng tạo và là Đấng ban sự sống. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong những lời đầu tiên của Kinh Thánh: “Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2).

Ngài cũng hiện diện trong trình thuật sáng tạo thứ hai: Thiên Chúa “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Thần Khí là hơi thở của Thiên Chúa, làm sống lại các sinh vật vô hồn: “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104, 30).

Thần Khí này làm sống động thân xác, và quan trọng hơn là tâm hồn. Ngài biến các thụ tạo thành những “tạo vật mới” (2 Cr 5,17). Ngài làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, có thể sống với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Nếu đời sống thiêng liêng của tôi tê liệt hoặc thậm chí chết đi, thì Thần Khí sáng tạo sẽ khiến nó nở hoa trở lại, nếu tôi cầu xin Ngài làm như vậy.

Trong con người còn chi thanh khiết

Nói đến Thánh Thần, “là gió là hơi thở“ („Ruach“: tiếng Hibri), nhiều người trong chúng ta liên tưởng Ngài với sự tự phát, khó tiên đoán, và không gắn liền với những đức tính như trung thành hay kiên định. Nhưng những điều tốt lành cũng chính là nhờ ơn Chúa Thánh Thần, được củng cố và lâu dài trong cuộc sống, chẳng hạn như sự trung thành với ơn gọi hoặc việc hỗ trợ bền bỉ một người vượt qua đau khổ.

Nếu không có Thánh Thần của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhanh chóng rời xa sự tốt lành. Không có Ngài, chúng ta không thể liên kết với Thiên Chúa hoặc ở lại với Ngài. Hoa quả của Thánh Thần còn bao gồm “sự nhẫn nhục và lòng trung tín” (Gal 5,22). Thánh Thần giúp chúng ta chống lại sự hay thay đổi và nông nổi thiếu suy nghĩ. Ngài ban cho chúng ta sự kiên định suốt đời trong đức tin, hy vọng và tình yêu.

Không còn chi vô tội

Chúa Thánh Thần là “Đấng làm cho trọn lành” và “Đấng làm cho nên thánh”. Trở nên trọn lành là trở nên thánh thiện. Để sống thánh thiện, con người cần phải là người lành, không nhất thiết về mặt thể xác, nhưng trong mọi trường hợp là về mặt tinh thần. Lành thánh đi tay trong tay với nhau. Thánh Thần Chúa thấm nhập vào những tầng sâu nhất trong con người tôi và biến đổi chúng. Ngài thấu hiểu những cảm giác bị tổn thương của tôi, những khuynh hướng sai lầm, và mọi thứ cản trở tôi tiến bước trên con đường nên thánh. Thánh Thần chữa lành tôi, để tôi trở thành một con người trọn vẹn và làm cho tôi trở nên thánh thiện.

4. Lời nguyện

Cầu nguyện cho sự sống và sự thánh thiện

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin Ngài thổi sức sống mới vào cho Giáo hội của Chúa.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống.*

X: - Xin biến đổi chúng con từ trong tận thâm tâm.

- Xin ban cho chúng con sự nhẫn nại và kiên trì.

- Xin ban cho chúng con sự nhịn nhục và lòng thành tín.

- Xin chữa lành mọi vết thương lòng của chúng con.

- Xin làm cho chúng con trở nên trọn lành và thánh thiện.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống và thánh hóa. Xin làm sống động đời sống thiêng liêng trong chúng con, và làm cho chúng con bền vững trong sự lành thánh. Xin Ngài dẫn dắt toàn thể Hội thánh đến sự thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ bảy (16.05.2024)

Tuần Cử Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn

“Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (Ga 16,8). Thánh Thần nói trong lương tâm chúng ta, và cáo trách chúng ta về những điều không đúng. Ngài giúp chúng ta nhận ra căn nguyên của tội lỗi, và thanh tẩy chúng ta khỏi khuyết điểm và lầm lỗi, như được thể hiện đặc biệt rõ ràng trong lời hóa giải của bí tích giải tội:

“Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an, vậy cha tha tội cho con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Thánh Thần làm cho ơn tha thứ của Thiên Chúa có hiệu quả trong chúng ta. Sau khi xưng tội, chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần chiếm lĩnh chính hết những lĩnh vực, mà trước đây được dành cho tội lỗi. Khi Thần Khí Chúa tràn ngập các không gian đó, kẻ thù sẽ ít có cơ hội tấn công hơn và ân sủng có thể hoạt động trở lại.

Tươi gọi chỗ khô khan

Một lời nguyện của Thánh Augustinô diễn tả sức mạnh mà Thần Khí Thiên Chúa ban, khi đời sống thiêng liêng trở nên mệt mỏi và uể oải: “Lạy Thần Khí Toàn Năng, xin hãy thấm nhập vào tận sâu thẳm trái tim con bằng quyền năng hùng mạnh của Ngài. Xin hãy chiếu soi bằng ánh sáng rạng rỡ của Ngài tất cả những góc tối trong tâm hồn con. Xin đến thăm chúng con và phun dồi dào sương sa trên những gì, mà hạn hán kéo dài đã làm cho cây cỏ trở nên ốm yếu và khô héo. Xin hãy chiếu sáng bằng ngọn lửa nhiệt thành thánh thiện những phần sâu thẳm nhất của tâm trí và cơ thể. Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho toàn thân.”

Khi nhiều thứ dường như đang héo mòn, có lẽ một phần do lỗi của chính tôi/chúng ta, thì chính nguồn nước sống của Thần Khí mang lại sinh lực và năng lượng mới. Nước có nghĩa là sự sống và sự màu mỡ: “Cho đến ngày, từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng” (Is 32,15).

Chúa Thánh Thần làm tươi mới và tiếp thêm sinh lực. Ngài giúp niềm tin khô héo tìm được mùa xuân mới. “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. Tất cả chúng ta đều được uống cùng một Thánh Linh” (1 Cr 12,13).

Và chữa cho lành nơi thương tích

Khi Thần Khí Chúa chữa lành, Ngài thường thực hiện thông qua các phương tiện của con người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu ở Côrintô “đặc sủng để chữa bệnh” (12,28) được đề cập rõ ràng, như là một ân sủng của Chúa Thánh Thần. Điều này chắc chắn bao gồm cả sự chữa lành về thể xác; nhưng trước hết đó là vấn đề sức khỏe của tâm hồn.

Không chỉ Chúa Giêsu mà nhiều vị thánh cũng có khả năng chữa lành này. Nói vậy, khi bước theo Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở thành công cụ cứu rỗi cho đồng loại, và nói như Chúa Giêsu: “Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xúc dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân” (Is 61,1).

4. Lời nguyện

Cầu xin ơn sám hối và chữa lành

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin Ngài hãy nói trong lương tâm chúng con.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống.*

X: - Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi chúng con.

- Xin Ngài tái tạo tính nết của con/chúng con.

- Xin hãy để dòng ân sủng của Ngài tuôn chảy trong con/chúng con.

- Xin chữa lành mọi bệnh tật trong con/chúng con.

- Xin biến Giáo hội thành một công cụ trong tay Chúa.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng hướng chúng con quay về với Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ. Xin Ngài chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con. Xin Ngài nhận chúng con vào việc phục vụ sự cứu rỗi của tất cả những ai được giao phó cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ tám (17.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

Xin uốn nắn điều cứng cõi ...

1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm



Xin uốn nắn điều cứng cõi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng

Thánh Thần hoạt động chống lại sự cứng lòng. Ngài ban lòng thương xót của Thiên Chúa và phá vỡ lối suy nghĩ cứng cõi. „Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt“ (Ed 36,26). Thánh Thần sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo và hướng họ về lại với Thiên Chúa.

Nhiều người mang theo mình những nỗi sợ hãi, lo lắng và ngờ vực - là những gì làm họ tê liệt. Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng và cẩn thận làm tan biến những rào cản, ngăn họ đến với Thiên Chúa và đồng loại. Ngài làm cho mọi việc trôi chảy trở lại, trao ban niềm tin cậy cơ bản vào cuộc sống, bảo đảm tình yêu và sự chở che an toàn trong Chúa – như Thánh Phaolô xác định với các tín hữu ở Rôma:

„Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: Ábba! Cha ơi!“ (Rm 8,15).

Chỉnh đốn lại chỗ trật đường

Như một điều hiển nhiên, Chúa Thánh Thần được coi là người hướng dẫn. Tác giả Thánh vịnh cầu nguyện: “Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu” (Tv 143,10). Trong thư Rôma, người Kitô hữu được thẳng thắn định nghĩa như là những người được Thần Khí dẫn dắt: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14). Vì vậy, chúng ta không nên cúi đầu chịu định đoạt chỉ bởi sự hiểu biết của con người, mà phải trở nên nhạy cảm cho các đường lối của Thiên Chúa. Đây hẳn là một thách đố lớn trong một bối cảnh văn hóa và tôn giáo, trong đó chữ vâng phục (vì sợ hãi) được nhấn mạnh.

Thánh Thần luôn dẫn đường đến sự thật. Và “khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Điều này thường liên quan đến sự đôi đầu, vì sự thật ít khi làm thoải mái dễ chịu, mà trái lại hay làm mất lòng. Khi Thần Khí muốn vạch mặt tội lỗi, không phải lúc nào Ngài cũng được đáp trả bằng sự thừa nhận và biết ơn.

Têphanô là „một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần“ (Cv 6,5). Những đối thủ của ngài thì không như vậy: “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần” (Cv 7,51). Thay vì đồng ý chấp nhận lời chứng của Thánh Thần qua ông, họ chọn đi ngược hướng và ném đá vị Phó tế này. Điều còn thiếu ở đây, nơi những người muốn loại trừ Têphanô (và cả chúng ta), là phục tùng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

4. Lời nguyện

Cầu xin sự hướng dẫn

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin hãy làm mềm mại những trái tim đã trở nên cứng cõi.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến.*

X: - Xin hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong chúng con.

- Xin trao ban cho con/chúng con một niềm tin cơ bản mới vào Chúa.
- Xin hướng lòng con/chúng con theo ý muốn của Chúa.
- Xin lèo lái Hội Thánh đi theo con đường đúng đắn.
- Xin cho chúng con nhận ra mục đích của cuộc sống, và nhiệm vụ của mình trong đời.

X: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng con trên đường lối Chúa. Xin giúp chúng con chú ý đến sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. Xin Thánh Thần hướng dẫn những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của chúng con, để chúng con có thể hoàn toàn hướng lòng về với Chúa trong mọi việc. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc

Ngày thứ chín (18.05.2024)

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ca Tiếp Liên

**Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa,
được ơn bảy nguồn**



1. Dấu Thánh Giá

2. Ca Tiếp liên

3. Suy niệm

Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa ...

Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần như Đấng trợ giúp trong hoàn cảnh bí bách gây sợ hãi: “Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói” (Mc 13,11). Cũng vậy, trong cuộc sống thường có những tình cảnh éo le, mà chúng ta đặc biệt cần đến sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ ban cho chúng ta những lời lẽ thích hợp, để biết nói lời phải lẽ trong những cuộc trò chuyện khó khăn, và những hành động đúng đắn khi chúng ta bất lực không biết phải làm gì.

... được ơn bảy nguồn

Các ơn phúc là hoa quả của Thần Khí, bao gồm lòng „bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ“ (Gl 5,22). Sự thánh thiện thực sự được thể hiện trong đó. Nếu tôi có tài năng sắp xếp mọi việc tốt, thì điều quan trọng là: Tôi có làm việc đó với tình yêu thương, sự

bình an, niềm vui, sự kiên nhẫn và sự tự chủ không? Cuối cùng, chỉ tâm tình đó mới mang lại kết quả.

Thánh Hồng Y *John Henry Newman* đã cầu nguyện với Chúa Thánh Thần: “Con thú nhận và cảm nhận điều đó, không chỉ bằng đức tin, mà còn bởi vì con đã thực sự trải nghiệm điều đó: con không nghĩ một ý nghĩ tốt lành, con không làm một việc tốt, nếu không có Chúa. Ngài là tác giả duy nhất của những mong muốn, mục tiêu, động lực, nỗ lực, thành công, đức tính và thói quen tốt đẹp của con.”

Mục tiêu cuối cùng của đời người là cuộc sống vĩnh cửu và sự hoàn tất nơi Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là được ở bên Chúa mãi mãi, cùng với tất cả các thiên thần và các thánh. Chúng ta đạt được điều đó nhờ Chúa Thánh Thần - Đáng là “Thần Khí sự sống” (x. Rm 8,11) Ngài đánh thức người chết và ban cho sống cuộc sống mới. Ngài thánh hóa chúng ta trong thời gian, và hoàn thiện chúng ta trong cõi vĩnh hằng.

Nếu Thiên Chúa „là nguồn mọi sự thánh thiện”⁷ và Chúa Kitô là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,24), thì Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Bản chất tự nhiên của Ngài là gì, thì Ngài mang lại điều đó trong chúng ta. Với tư cách là tình yêu của Thiên Chúa, Ngài tạo ra những tình nhân, với tư cách là quyền năng của Thiên Chúa, Ngài tạo ra những người mạnh mẽ, với tư cách là hồng ân vô hạn của Thiên Chúa, Ngài tạo ra những con người tự do, với tư cách là “Thần Khí đức tin” (2 Cr 4,13), Ngài tạo ra các tín hữu, và với tư cách là Chúa Thánh Thần, Ngài tạo nên các thánh. “Mọi sự Chúa Thánh Thần chạm đến, đều được Ngài thánh hóa” (Basilius).

Niềm vui là một trong những đặc tính chính của Chúa Thánh Thần. Những niềm vui của thế giới này chẳng là gì, so với niềm vui nội tâm mà Ngài ban cho. “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17). Niềm vui này không phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Niềm vui cũng có thể đến giữa đau khổ: “Anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban” (1Tx 1,6). Niềm vui tột cùng và cao cả nhất là được ở bên Chúa mãi mãi.

⁷ Kinh Nguyện Thánh Thể II.

4. Lời nguyện

Cầu nguyện cho sự hoàn tất

X: *Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.*

- Xin hãy là người giúp đỡ trong mọi gian truân.

Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống.*

X: - Xin ban cho chúng con hoa trái của Thánh Thần.

- Xin ban cho con và mọi người sự bình an và niềm vui của Chúa.

- Xin làm cho chúng con nên thánh.

- Xin kiện toàn trong Giáo hội của Chúa những gì chính Chúa đã bắt đầu.

- Xin đánh thức mọi người vào sự sống đời đời.

X: *Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Thánh Thần là Đấng hoàn thiện mọi sự. Xin thánh hóa trái tim, tinh thần và tâm hồn chúng con. Xin Ngài kéo chúng tôi đến với Ngài, để chúng tôi có thể vui mừng trong Ngài đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.*⁸

5. Bài hát về Chúa Thánh Thần

6. Kết thúc với *Lời nguyện tận hiến cho Chúa Thánh Thần* (trang 33-36)

⁸ Tài liệu tham khảo: Institut für Neuevangelisierung của Giáo phận Augsburg/ Germany.

Lời nguyện tận hiến cho Chúa Thánh Thần⁹

- X: Lạy Thánh Thần Thiên Chúa,
chúng con tôn vinh Người
là Cha của Hội Dòng Ngôi Lời.
Bằng niềm vui và lòng biết ơn,
chúng con nhớ lại vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên,
Ngài đến ngự trên các Tông Đồ
và trên Đức Maria Nữ Vương của các ngài
để đặt nền móng cho Giáo Hội
và nhằm khởi sự sứ vụ truyền giáo.
- Đ: *Vào ngày đó,
Người chú trọng đến không chỉ các Tông Đồ
nhưng cho tất cả những ai
làm việc loan báo Tin Mừng mai sau.*
- X: Bằng sự khôn ngoan,
Người cũng thấy những nhà truyền giáo
đã và sẽ được chuẩn bị và sai đi
bởi những Hội Dòng tu trì
do Thánh Arnold Janssen sáng lập.
- Đ: *Những món quà của Người sai đi
làm phong phú mọi thứ;
tất cả cùng chia sẻ trong phẩm vị của các Tông Đồ.*
- X: Lạy Thần Khí Thiên Chúa,
chúng con tin rằng
Người vun trồng tình yêu đặc biệt cho chúng con.
Chúng con tin rằng,
Người là bạn trước nhất và xác tín nhất của chúng con.
Với lòng biết ơn cho tình bạn này,
chúng con long trọng nhắc lại
sự tận hiến của chúng con cho Người hôm nay.

⁹ Bản dịch của Lm. Đỗ Nguyên Vũ, SVD từ bản văn truyền thống trong *SVD Ceremonial*,
link: <https://ngoiloivn.net/khong-phan-loai/tuan-cuu-nhat-loi-nguyen-tan-hien-cho-chua-thanh-than-svd/>

- Đ: *Vì tình yêu của Người,
chúng con nhận được tất cả những gì chúng con có và sẽ có.
Với lòng biết ơn, chúng con dâng về Người tất cả,
sao cho tất cả chúng con thuộc về Người.*
- X: Chúng con luôn luôn đáp lại
những hoạt động của ân sủng Người
như Đức Giêsu và Thánh Mẫu Maria đã thực hiện.
Chính Người đã hướng dẫn họ
không có ước muốn nào khác
ngoại trừ thánh ý Người được thể hiện trong và qua họ.
- Đ: *Chúng con nhận thức rằng
mọi thứ chẳng có giá trị vững bền
nếu không xuất phát từ Người
và góp phần vào vinh quang của Đức Kitô và Chúa Cha hằng hữu.*
- X: Nhờ công việc quan phòng âm thầm của Người,
Người đã đặt nền móng cho Dòng Ngôi Lời chúng con.
- Đ: *Người đã làm cho chúng con
tham gia vào cộng đoàn truyền giáo này
và cũng góp phần vào sứ vụ của các Tông Đồ
bằng việc tận hiến cuộc sống chúng con
theo gương Đức Kitô và rao giảng Tin Mừng.*
- X: Chúng con nhận thức với lòng biết ơn rằng, bên cạnh đức tin,
ơn gọi truyền giáo là đặc ân lớn nhất mà Người ban,
và là dấu chỉ chắc chắn nhất tình yêu
mà Người dành cho chúng con.
- Đ: *Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con,
tình yêu từ xa xưa vẫn mới,
hãy nhóm lên trong chúng con lửa nhiệt tâm và hăng hái
đã ghi dấu nơi nền móng của Hội Dòng chúng con.*
- X: Xin hãy ban thêm lòng tin, cậy trông và kính mến,
một sự tôn trọng tương giao chân thành
và tình yêu thương dành cho nhau.

- Đ: *Xin ban ơn cho chúng con
nhiệt tâm tông đồ thật sự và dẫn thân truyền giáo
để chúng con trở thành những thành viên xứng đáng hơn
của gia đình tu trì mà Người đã mời gọi chúng con đến.*
- X: Xin ban cho chúng con ơn phục vụ tha nhân
để chúng con cũng có thể lớn lên
trong tình yêu và sự thánh thiện của Người.
- Đ: *Vì được lợi gì cho chúng con để có được cả thế giới
và làm việc vì phần rỗi của tha nhân
mà chúng con lại không làm đẹp lòng Người?*
- X: Xin hãy ban cho cuộc sống còn lại của chúng con
để chúng con có thể làm việc
với sự hăng hái và yêu thương hơn
và để hoàn thành ơn gọi truyền giáo
theo Hiến pháp Dòng Ngôi Lời.
- Đ: *Xin cho chúng con luôn bước đi trước nhan Người.
Ước gì chúng con hết lòng cầu nguyện,
khao khát theo đuổi sự thánh thiện chân thành,
và không sợ gì ngoài sợ mất lòng Người,
Đáng đồng hành âm thầm của cuộc đời chúng con.*
- X: Nhờ hiệu lực ân sủng tình yêu của Người,
ước gì chúng con trở nên đẹp lòng Người hơn.
- Đ: *Xin ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống chúng con;
xin hãy là cơ nghiệp thiêng liêng của chúng con.*
- X: Lạy Chúa Cứu Thế,
khi rời xa các Tông Đồ,
Người đã hứa ban Thần Khí cho họ,
làm Đấng giảng dạy tất cả chân lý.
- Đ: *Chúng con tuyên xưng rằng
Người đã vẻ vang hoàn thành lời hứa của Người
nơi các Tông Đồ, nơi các nam và nữ tông đồ của mọi thời đại.*

- X: Chúng con nguyện xin Người
hoàn thành lời hứa này nơi chúng con
đổ đầy đức tin chân thật
và sức mạnh Thần Khí của Người.
Chúng con nguyện làm việc vì vinh quang danh Người
và cho ơn cứu độ của toàn thể giới.
- Đ: *Lạy Thánh Mẫu của Ngôi Lời hằng hữu,
Hiền Thê Tinh Tuyền của Chúa Thánh Thần,
và Nữ Vương của các Tông Đồ,
đừng bao giờ quên gia đình của Mẹ hiện diện đây.*
- X: Xin cầu nguyện cho chúng con
để Chúa Thánh Thần ngự đến và che chở chúng con,
để Chúa Kitô được thành hình mãi mãi trong chúng con.
- Đ: *Ước gì chúng con trở nên
những anh chị em xứng đáng của Chúa Cứu Thế,
là những người đồng hành trung thành
với sứ vụ của Người trên thế gian
và là những người đồng thừa tự có phúc
trong vinh quang đời đời của Người trên thiên đàng.*
- X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
- Đ: *Từ muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen •*